



ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำกัด

ฉบับที่ ๐๒๙ /256๐

เรื่อง ประเภทเงินรับฝากจากสมาชิก

.....

อาศัยอำนาจระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ พ.ศ. 2560

ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 8 ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ได้มีมติกำหนด

ประเภทเงินรับฝากจากสมาชิก ไว้ดังนี้ :-

1. เงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป ผู้ฝาก เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ในจำนวนเงินฝากไม่น้อยกว่า 100.-บาท (หนึ่งร้อยบาท) ผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มเมื่อใด จำนวนเท่าใดก็ได้ และผู้ฝากจะถอนเงินฝากเมื่อใด จำนวนเท่าใดก็ได้ แต่ต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาท (ดอกเบี้ยคิดให้ปีละ 2 ครั้ง ในวันสิ้นเดือน พ.ค. และสิ้นเดือน พ.ย.)
2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ผู้ฝาก เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ในจำนวนเงินฝากไม่น้อยกว่า 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1,000.-บาท และผู้ฝากสามารถถอนเงินฝากได้เดือนละ 1 ครั้ง หากถอนเกินกว่าเดือนละ 1 ครั้ง ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการถอนร้อยละ 1 ของจำนวนเงินฝากที่ถอน (ดอกเบี้ยคิดให้ทุกวันสิ้นเดือน)
3. เงินฝากออมทรัพย์สินมั่นคง ผู้ฝาก เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมั่นคง ในจำนวนเงินฝากไม่น้อยกว่า 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1,000.-บาท และต้องฝากติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี หากถอนหรือปิดบัญชีก่อนกำหนด สหกรณ์ฯ จะคิดดอกเบี้ยให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป (ดอกเบี้ยคิดให้ทุก ๆ 3 เดือน)
4. เงินฝากออมทรัพย์เพื่อวัยเกษียณ ผู้ฝาก เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์วัยเกษียณ ในจำนวนเงินฝาก ไม่น้อยกว่า 500.-บาท (ห้าร้อยบาท) ผู้ฝากส่งเงินฝากรายเดือนจำนวนเท่า ๆ กันทุกเดือน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 500.-บาท และต้องฝากติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปี สหกรณ์ฯจ่ายสมทบเงินฝากเมื่อฝากครบกำหนดวัยเกษียณ เท่ากับเงินฝากรายเดือน 1 เดือน หากถอนหรือปิดบัญชีก่อนกำหนด จะไม่ได้รับเงินสมทบ (ดอกเบี้ยคิดให้ปีละครั้ง สิ้นเดือน พ.ย.)

5. เงินฝากออมทรัพย์สินทวีผล ผู้ฝาก เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินทวีผล ในจำนวนเงินฝาก ไม่น้อยกว่า 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาท) ผู้ฝากจะส่งเงินฝากเพิ่มเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องไม่น้อย กว่า 1,000.-บาท และต้องฝากติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี หากถอนหรือปิดบัญชี ก่อนกำหนด สหกรณ์ฯ จะคิดดอกเบี้ยให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป (ดอกเบี้ยคิดให้ปีละ 2 ครั้ง ในวันสิ้นเดือน พ.ค. และสิ้นเดือน พ.ย.)
6. เงินฝากประจำ(24 เดือน) ผู้ฝากเปิดบัญชีเงินฝากประจำ (24 เดือน) ในจำนวนเงินฝากไม่ น้อยกว่า 100,000.-บาท (หนึ่งแสนบาท) และต้องฝากติดต่อกันเป็นเวลาอย่างน้อย 24 เดือน หากถอนหรือปิดบัญชีก่อนกำหนด สหกรณ์ฯ จะคิดดอกเบี้ยให้อัตราดอกเบี้ยเงิน ฝากออมทรัพย์ทั่วไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พุทธศักราช 2560 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พุทธศักราช 2560



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ เพ็ชรพวง)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จำกัด